

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายคุณวัฒน์ วงศ์แก้ว
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

๕ คะแนน



เรื่อง : “แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

วัตถุประสงค์ : เป็นผลงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ในฐานะผู้บริหารจัดการความรู้และประธานกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการองค์ความรู้ รวมไปถึงการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ :

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการพัฒนาการจัดการความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการองค์ความรู้พร้อมด้วยกระบวนการติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทีมงานจัดการความรู้ผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในระบบ Online Thai MOOC (การเรียนรู้ตามอัธยาศัย : Self Paced Learning) พร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผลผลิต : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จัดทำขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. มีกระบวนการงาน จำนวน ๓ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ
 - (๑.๑) กระบวนการงานการลดใช้กระดาษต่อการดำเนินงานด้านกรรมาธิการ
 - (๑.๒) กระบวนการงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑.๓) กระบวนการงานการเดินทางต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ในรูปแบบออนไลน์)
๒. มีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ นวัตกรรม จาก ๑๘ สำนัก และกลุ่มตรวจสอบภายใน
๓. มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๓ แนวทาง ได้แก่

(๓.๑) การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : Cop) ในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนัก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและการเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(๓.๒) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในรูปแบบออนไลน์ (ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแนวใหม่ที่มีความทันสมัย กระชับ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถมีส่วนร่วม และเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างสะดวก

(๓.๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบ **Thai MOOC** Online Thai MOOC (การเรียนรู้ตามอัธยาศัย : Self Paced Learning) ซึ่งมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ที่บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ผลลัพธ์ : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรมนำความรู้ที่ได้รับจากองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (e-questionnaire) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)

ประโยชน์ที่ได้รับ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีนวัตกรรมองค์การที่พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติในการจัดการความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานที่กระจุกกระจายในรูปแบบเอกสาร และพัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่องค์ความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย และ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา